



รางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

มีการจัดพิธีมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล "MU Blue Night" ครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ มหิตลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



นักกายภาพบำบัดชวทิจ เก้าเอี้ยน คณะกายภาพบำบัด

บุคคลตัวอย่างที่หมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ นำองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงงาน ต่อยอดองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดเป็นสินค้าและบริการที่มุ่งเน้น ป้องกันปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย



กัณฑ์แพทย์ธีรวัฒน์ กัศนภิรมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในประเด็นความเหลื่อมล้ำ
ด้านสุขภาพช่องปาก โดยได้ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวหลายชั้น
และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการทันตกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน



ชนกานต์ ชินชัชวาล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้พัฒนาระบบ ZWIZ.AI ซึ่งเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัติ
ที่ได้ช่วยเหลือธุรกิจ SME ภายในประเทศกว่า 50,000 ธุรกิจ และ
เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะ ICT และมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยความเต็มใจ โดยได้ตอบรับ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์
การทำงานและการก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน

คณะพยาบาลศาสตร์

จากประธานในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ The MU-JHU NCDs Research Collaborative Center ผู้ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบัน จากความต้องการช่วยเหลือบุคคลใกล้ขีดจนได้ขยายมาถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับนานาชาติ



นายแพทย์สีชน ลีอฤทธิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา และได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯมหิดล เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศสวีเดน ได้กลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริหารจัดการบริการสุขภาพ จนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ ศรีสนธิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้บุกเบิกเพื่อดูแลนักศึกษาและศิษย์เก่าโดยเฉพาะด้านนิติเวชศาสตร์ หรือปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ปัญหาสวัสดิการและชั่วโมงการทำงาน ของแพทย์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและส่วนรวม โดยมีส่วนร่วมในการ ยื่นหนังสือเพื่อนำเข้าวัคซีน mRNA มาใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทย และได้ริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่ม “Rabbit Crossing ทางกระทาย” ร่วมกับ ศิษย์เก่า RA รุ่น 42 เพื่อผลักดันให้คนเดินถนนผู้ใช้ทางม้าลายในไทยมี ความปลอดภัยมากขึ้น



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หัวหน้าทีมในการพัฒนา Line Official Account (@RAMACOID) ผ่าน Chatbot ในการให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องโควิด-19 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผนระบบการทำงานในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เขตราชเทวี เพื่อส่งต่อข้อมูลและดูแลผู้ติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัจจุบันมีการเขียนตำราทางวิชาการและมีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องร่วมกับสภาพยาบาล



เกษิขกรเพียร เพลินบรรณกิจ คณะเภสัชศาสตร์

เป็นผู้ผลักดันและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ประเทศเยอรมันและหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำยา Tiotropium bromide และยา Tenecteplase เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิประกันสุขภาพที่ป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรัง COPD และ STEMI ตามลำดับเข้าถึงยาตามแนวเวชปฏิบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้งบประมาณที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้และภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย



รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดซัง คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางชีวฟิสิกส์มาใช้ศึกษาและพยากรณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยในการแนะแนวทางการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดทำให้สามารถรับมือกับการระบาดได้เป็นอย่างดี ถือเป็น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่คนไทยโดยแท้จริง



ดร.นันทิดา นิลหุต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย และประสบการณ์ในการจัดประชุม วิชาการหุ่นยนต์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค Asia-Pacific นำไปสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อขอเป็นเจ้าของภาพจัดการประชุมวิชาการหุ่นยนต์ ระดับโลก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติภายในประเทศต่อไปในอนาคต



รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธุ์สวัสดิ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิสภาพและพยาธิกำเนิดของโรคมะเร็ง และด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ผลงานตีพิมพ์ 80 บทความ (Scopus H index 15) มีประสบการณ์ในด้านการบริหารหน่วยงาน สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักวิชา รวมถึงมีผลงานรับใช้สังคมมากมาย เช่น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนองพยาธิในเด็กวัยเรียนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น



รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้อุทิศตนในการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโยบายของประเทศไทยในด้านการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น กระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสำหรับกลุ่มหญิงไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างประเทศและลักษณะรัฐต่อรัฐ รวมถึงการทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมเด็กหญิงกลุ่มเปราะบางในบ้านเด็กหญิงให้สามารถกลับคืนสู่การทำงานและมีอาชีพได้ เป็นต้น



กสิวิทย์ รอดเกลี้ยง คณะกรรมการสูงเสาศาสตร์

เป็นผู้นำความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยอาหาร โภชนาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานและอาชีพอนามัย ไปคิดค้น พัฒนา และต่อยอดธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากปลา จนได้รับรางวัลสุดยอดนักรูธุรกิจ Agro Beyond Academy 2020 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการสูงเสาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอในด้านการแนะแนวประสบการณ์ การเรียนและการทำงาน รวมถึงการบริจาคทุนการศึกษา เป็นต้น



รภัษธร ชุณหงษ์สีมานนท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ก่อตั้งบริษัท กรีน โดร์ฟ จำกัด ในการจัดการรถขนส่ง
กากอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายระหว่างโรงงาน เพื่อการติดตาม
กากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัย
ให้ชุมชนจากการลักลอบทิ้ง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
และมีประสบการณ์ช่วยเหลือนักศึกษาในคณะ ฯ ในการทำการตลาด
เรื่องเครื่องมือตรวจวัดกลิ่นอีกด้วย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภินันท์ จิตวิริยะนันทน์ คณะศิลปศาสตร์

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรและการวิจัยอย่างต่อเนื่องใน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รวมถึงภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนวัตกรรมการสอนด้านสรีรศาสตร์ Articulatory Phonetics ชั้นแรกในไทยที่ใช้ Augment Reality



ดร.จีช หัซลีฟา วิทยาลัยการจัดการ

ผู้รับรางวัล The Best Retail Franchise โดย กระทรวงพาณิชย์
และรางวัลสุดยอดบุคคล สาขา Digital Platform for Society ในงาน
Thailand Digital Awards 2022 ครั้งที่ 4 จากผลงานพัฒนาธุรกิจ
ของ J&C (การพัฒนาร้านโชห่วยให้กลายเป็น Modern Trade ที่มี
การบริหารจัดการด้วยระบบเน็ตเวิร์ค) เกิดเป็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ในสังคมผ่านระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



กฤษณ์ จิมพิบูลย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ลงมือทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดตำแหน่งนักดนตรีบำบัด
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแห่งแรก
โดยเสียสละเวลาส่วนตัวจัดกิจกรรม Music Therapy Case Conference
เพื่อเปิดโอกาสให้นักดนตรีบำบัดทั้งในและต่างประเทศได้มารวมตัวกัน
ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคลินิกเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน
ให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่แนบแน่นในหมู่นักดนตรีบำบัดอย่างแท้จริง



ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาเจ็ตสกีและกีฬาโมโตครอส อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ที่มีผลงานรองแชมป์โลกเจ็ตสกี แชมป์เอเชีย แชมป์ประเทศไทย โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังมีความเป็นผู้นำสูงและมีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนและอาจารย์ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน



นวลพรรณ จันทะสีมา

สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2565 จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้มีประสบการณ์ทำงานโครงการพัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว Family Line, โครงการพัฒนาสมรรถนะและนักสังคมสงเคราะห์อาสาให้คำปรึกษาโควิด-19 และครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เป็นผู้กล้าสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้คิดและปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนและการทำวิจัยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น นำมาสู่ผลงานเกมการศึกษาเกี่ยวกับ เอนไซม์เรื่อง Metal demon conqueror game และเกมการศึกษา เคมีอินทรีย์เรื่อง ISOCHEM ใช้สอนในรูปแบบ Flipped classroom



ดร.แพทย์หญิงสาวตรี วิชญุโยธิน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นอกจากผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 12 เรื่อง ระดับชาติ 4 เรื่อง และร่วมเขียนหนังสือวิชาการ 5 เล่มแล้ว ยังเป็นผู้พัฒนาคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชนโดยใช้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ระบบดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, ระบบดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมืองและโรงพยาบาลมหาราชชนนครราชสีมา



รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์สุดา วันจันทิก สถาบันโภชนาการ

พิธีกรประจำรายการเกษตรมิติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และพยาบาลจิตอาสาเพื่อช่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ผู้มีความรู้ทางโภชนาการมากความสามารถได้รับการยอมรับให้ทำงาน
ในคณะกรรมการอำนวยการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ฯ
ปี 2563-2564 คณะกรรมการอำนวยการและนายทะเบียนสมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทย ฯ ปี 2565-2566



ดร.ยูเนียนสาสมิ์ต้า สามาะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้นำกิจกรรมการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและนวัตกรรม
ด้านการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษา
และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ มาดำเนินงานโครงการวิจัย
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ภาษาและเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจสำหรับ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนวัตกรรมสื่อเรียนรู้
“ดากาพวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม”



รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จิ่งประสมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ดำเนินโครงการการขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย, โครงการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ในกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจุบันดำเนินโครงการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจในกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน โดยใช้นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับแบบองค์รวม



วิษณุกรณ์ กวยสี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เช่น โรคระบาดในชุมชน ปัญหาโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุในชุมชน เพื่อใช้กลไกภาคีเครือข่ายของชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหา และสามารถแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายได้



กฤษณศ รุ่งกมลท์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ
ครบวงจร ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแห่งใหม่
ในโรงพยาบาลศรีธัญญา และพัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูสมอง จิตใจ
ครบวงจร รวมถึงเป็นจิตอาสาสากกลับมาช่วยงานที่ส่วนงานในด้านการแชรส์
ประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษา และยินดีช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ที่ส่วนงานร้องขออย่างสม่ำเสมอ





CONTACT US



02-849-4651,4526



ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล



<https://alumni.mahidol.ac.th>



mahidolalumni@mahidol.ac.th



[mahidol_alumni](https://www.instagram.com/mahidol_alumni)



[mahidol_alumni](https://www.tiktok.com/mahidol_alumni)